

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้าง จากภาคประชาชน โดยนายธนบรรณ น้ากระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประชาคมครั้งนี้ โดยจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการสู่ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ





๑.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รับทราบปัญหาความต้องการ โดยมีผู้แทนประชาคม
ผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและนำไปสู่
ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน/ตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

๓.ผลจากการมีส่วนร่วม

มีการกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการดำเนินตามโครงการ

๓.๑ ผู้มีส่วนร่วมแต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแล้ง	เสนอจำนวน ๕ โครงการ
หมู่ที่ ๒ บ้านขี้เหล็ก	เสนอจำนวน ๕ โครงการ
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองชุมเหล็ก	เสนอจำนวน ๕ โครงการ
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวง	เสนอจำนวน ๒ โครงการ
หมู่ที่ ๕ บ้านคำแม่แสง	เสนอจำนวน ๕ โครงการ
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว	เสนอจำนวน ๕ โครงการ
หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่า	เสนอจำนวน ๔ โครงการ
หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำเที่ยง	เสนอจำนวน ๔ โครงการ
หมู่ที่ ๙ บ้านโนนม่วง	เสนอจำนวน ๖ โครงการ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่โพธิ์	เสนอจำนวน ๔ โครงการ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านขี้เหล็ก	เสนอจำนวน ๒ โครงการ
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแก้ว	เสนอจำนวน ๓ โครงการ

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด นำแนวทาง กรอบนโยบายในแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนงานโครงการต่างๆ จากการประชาคมรับฟังความคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำโครงการต่อไป